



บาท/ดอลลาร์แข็งเป็ด 32.80 แนวนโหม่อ่นค่า กรอบ 32.70 - 32.90

*บาท/ดอลลาร์ เป็ดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.80 อ่อนค่าจากช่วงปิดสัปดาห์ทำการก่อนที่ระดับ 32.75 แนวนโหม่อ่นค่า ตามทิศทาง Fund Flow ที่ซื้อขายไปตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียและตลาดบอนด์ คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.70 - 32.90

*นายจิตพล พฤษภาเมธานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เป็ดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.80 อ่อนค่าจากช่วงปิดสัปดาห์ทำการก่อน โดยเงินบาทซัดเจมมากกว่าช่วงนี้ซื้อขายไปตามทิศทางของตลาดหุ้นเอเชียเป็นหลัก ซึ่งในวันทำการที่ผ่านมาเริ่มมีนักลงทุนต่างชาติกลับเข้าซื้อหุ้นไทยบ้าง จึงเห็นการอ่อนค่าลง

*แต่ในวันนี้ เมื่อตลาดหุ้นมีแนนวนโหม่อ่นค่าลง ก็เห็นได้ชัดว่าเงินบาทอ่อนค่าลงตามทันที ในระยะยาว เชื่อว่าเม็ดเงินหลักที่จะทำให้เงินบาทแข็งค่าอยู่ที่ตลาดบอนด์ ซึ่งยังไม่เห็นนักลงทุนกลับเข้าซื้อ ทำให้ยังมีโอกาสอ่อนค่ากลับได้ไม่ยาก คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 32.70 - 32.90 บาท/ดอลลาร์

*คืนที่ผ่านมา ดัชนีวัดความกลัว หรือ VIX Index หยุตปรับลงและทรงตัวที่ระดับ 46.7% หลังจากที่ดีชนี S&P 500 ปรับตัวลงในช่วงท้ายตลาดจนปิดตัวในแดนลบที่ 0.16% เนื่องจากถูกขายทำกำไรเมื่อการปรับตัวขึ้นแตะระดับ 20% ในรอบนี้ เพราะนักลงทุนเชื่อว่าตลาดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Bear Market Rally แล้ว

*ในช่วงถัดไป ประเด็นหลักที่นักลงทุนทั่วโลกติดตามอยู่ คือ การประชุมของผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก คาดว่าจะมีการลดกำลังการผลิตอย่างน้อย 10 ล้านบาร์เรล/วัน และจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ราคา น้ำมันดิบ WTI กลับเจอแรงขายทำกำไรจนไหลลงไปที่ระดับ 24.4 ดอลลาร์/บาร์เรล คิดเป็นการลดลง - 6.3%

*ข้ามมาฝั่งตลาดเงินกลับไม่มีสัญญาณซื้อซัดเจม เพราะบอนด์ยีลด์ทั่วโลกปรับตัวตามความเร็วของตลาดทุนไม่ทัน และยังอยู่ในภาวะฟื้นตัว โดยบอนด์ยีลด์ยุโรปส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นำโดยยีลด์เยอรมันอายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น 10bps มาที่ระดับ - 0.31% และยีลด์อิตาลีอายุ 10 ปี ขยับขึ้นมาถึงระดับ 1.61% สูงที่สุดในรอบเดือน ในระยะถัดไป ถ้าสถานการณ์ไวรัสเริ่มคลี่คลาย ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเห็นเงินทุนไหลออกจากฝั่งสหรัฐเข้ามาที่ฝั่งยุโรป จากระดับผลตอบแทนที่สูง ทำให้เงินยูโร (EUR) มีโอกาสแข็งค่าในอนาคต

*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 100.10 วานนี้ 99.90

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 507.18 ล้านบาท

*วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 2,676.76 ล้านบาท

*รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเงินระหว่างธนาคาร วานนี้ 32.798 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS